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ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชิ้อเพลิงชีวมวลไมโ้ตเร็ว ส าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล    
กิจกรรม เป้าหมาย  ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑. บูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ปลูกไม้โตเร็วร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๖๑ มีฐานข้อมูลศักยภาพและแผนที่พื้นที่
เหมาะสมในการปลูกไม้โตเร็วของประเทศ 

 

รวบรวมข้อมูลโรงไฟฟ้าปจัจุบันที่มคีวามต้องการไม้สบัเป็น
เชื้อเพลิงเพิ่มเติม มีจานวน 33 ราย ความต้องการไม้สับ 130,000-
228,700 ตัน/เดือน 
พพ. ประชมุรว่มกบักรมพัฒนาทีด่นิ ซึ่งเสนอวา่ควรปลูกไมโ้ตเร็วใน
พ้ืนที่เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่่า 
กรมป่าไม้ได้ดาเนนิการส่งเสริมการปลกูไมโ้ตเรว็เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทน ป ี2562-2563 เป็นพ้ืนที ่1,807 ไร ่ 
อ.อ.ป. ดาเนนิโครงการส่งเสริมและสาธิตปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี 
2560-2563พ้ืนที่ปลูกไม้โตเร็ว 66,400ไร ่ 
การสนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตชวีมวลไมโ้ตเรว็ พพ. 
สนับสนนุกลุม่เกษตรกรจัดตัง้วิสาหกิจชุมชนเพ่ือผลติเชือ้เพลิงส่งขาย
ให้กับโรงไฟฟ้า มีวิสาหกิจชมุชนผ่านการคดัเลือก 8 แหง่ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการขออนญุาตฯ (ม.ีค.62 –ต.ค.63) 
ศึกษามาตรฐานเชื้อเพลงิชวีมวล ดาเนนิการแลว้เสร็จ (29ส.ค. 62) 
อยู่ระหว่างดาเนนิการจัดตัง้คณะทางานบูรณาการส่งเสริมการปลูก
และการใช ้ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 
อยู่ระหว่างดาเนนิการเพ่ือเผยแพร่คู่มอืการปลูกไม้โตเร็ว  
 

 ข้อมูลศักยภาพและแผนท่ีฯฐานขอ้มูลหน่วยงาน
ใดรับผดิชอบเปิดเผย และสามารถดูได้ที่ใด 

๒. ก่าหนดพ้ืนที่ส่าหรับปลูกไม้โตเร็ว  ไตรมาสที่  ๒ ของปี ๒๕๖๒ มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมและมี
ความพร้อมในการส่งเสริมให้ปลูกไม้โตเร็ว  

 ในการรวบรวมข้อมลู รฟ.ที่ต้องการไมส่ับ 
ด่าเนินการอยา่งไร ถึงได้ ๓๓ โรง มีรายละเอียด
หรือไม่ พื้นที่ใด 

๓. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้โตเร็ว ไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๒ มีคู่มือไม้โตเร็ว  
๔. สนับสนุนกล้าไม้ พันธุ์ไม้โตเร็วชนิด
ต่างๆ และค่าแนะน่าในการปลูกไม้โตเร็ว
ให้กับเกษตรกร ชุมชน  

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ มีระบบขึ้นทะเบียนจดแจ้งพ้ืนที่
การปลูกและตัดไม้โตเร็ว และมีคู่มือการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  

 กรมป่าไม้ด่าเนินการส่งเสริมฯ ในพ้ืนที่
บริเวณใด วัตถุประสงค์เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์คือ ประชาชนได้ประโยชน์ฯกี่
ครัวเรือน 

๕. สนับสนุนการตั้งวิสาหกิจชมุชน/
สหกรณ์การเกษตร ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
ไม้โตเร็ว 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีวิสาหกิจชมุชน/สหกรณ์
การเกษตรผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  

 ออป ด่าเนินการอย่างไร ประสบผลส่าเร็จ
มากน้อยแล้วหรือไม่อย่างไร ที่เป็นรูปธรรม 
ตามแผนหรือล่าช้ากว่าแผน เพราะเหตุใด 

๖. ก่าหนดมาตรฐานและราคากลางของ
เชื้อเพลิงไม้โตเร็ว 

ปี ๒๕๖๓ มีมาตรฐานเชื้อเพลิงและตลาดกลาง
เชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็ว  

 พพ.สนับสนุนอย่างไรในการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนฯ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
อย่างไร สามารถตรวจดูได้ที่ใด มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างไร  มีผู้สนใจมากน้อย
อย่างไร  

๗. .ออกมาตรการ/ระเบียบเพ่ือสนับสนุน
ให้โรงไฟฟ้าแบบ Non-Firm เปลี่ยนไป
จ่ายไฟฟ้าแบบ Firm 

ปี ๒๕๖๒ มีมาตรการและระเบียบในการรับซื้อไฟฟ้า
จากชีวมวลเป็นสัญญาแบบ Firm 

 มาตรฐานเชื้อเพลิงที่ได้ด่าเนินการแล้วเสร็จ
มีการเผยแพร่ข้อมูล อย่างไร และต้อง
น่าไปใช้ในการรับซื้อไฟฟ้าด้วยหรือไม่ 
เหตุผลประกอบ 

๘. ด่าเนินการตัดไม้โตเร็วมาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและปลูกไม้โตเร็วทดแทนใน
ส่วนที่ตัดไปใช้งาน 

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ด่าเนินการผลิตเชื้อเพลิงไม้โตเร็ว  องค์คณะท่างานบูรณาการส่งเสริมฯ
ประกอบด้วยใคร เพราะเหตุใด ภาคเอกชน
เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ อย่างไร 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนาขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า   

กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 
๑. จัดล่าดับความส่าคัญของกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มี
ศักยภาพในการน่าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิต
ไฟฟ้า 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการตั้ง
โรงไฟฟ้า และ/หรือผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF 
(Refuse Derived Fuel)  
 



กพช. เห็นชอบแผน PDP 2018 โดยโรงไฟฟ้าตามนโยบายสง่เสริม
ภาครัฐ ได้เพิ่มเป้าหมายโรงไฟฟ้าขยะอีก 400 เมกะวตัต์ จากเดมิ 
500 เมกะวตัต์ รวมเป็น 900 เมกะวตัต์ 

มท.ปรับปรุงกลุ่มพ้ืนที่ในการกาจัดมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. มี 
262 กลุ่ม ดังนี้ S น้อยกวา่ 300 ตนั 240 กลุม่ , M 300-500 ตนั 11 

กลุม่ , L มากกวา่ 500 ตนั 11 กลุ่ม 

โครงการ Quick Win Projects 11 โครงการ มี PPA แล้ว แตย่งั
ไมไ่ด้ COD มีกาลงัการผลิตตดิตัง้รวม 83.04 MW ปริมาณเสนอ
ขาย 68.90 MW 

โครงการกาจัดขยะด้วยการนามาผลิตไฟฟ้าของ อปท. ณ ปัจจุบัน ที่
ผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้ว จานวน 1 โครงการ กาลังการผลิต 
20MW โครงการได้รับความเห็นชอบจาก รมว.มท. แล้วจานวน 20 
โครงการ กาลังการผลิต197.45MW โครงการอยู่ระหว่างเสนอ
คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จานวน 3 โครงการ 
กาลังการผลิต 28.8 MW 
ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก
ขยะชุมชนในรอบต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน
ได้ภายในปี 2563  

 ปัจจุบันได้พ้ืนที่เหมาะสม กี่พ้ืนที่แยกเป็น
แต่ละประเภท ทั้งผลิตไฟฟ้าและ RDF 

๒. ออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทาง ระหว่างทาง ปลายทาง  

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งขนาดเล็ก
ที่มีขยะน้อย และขนาดใหญ่ที่มีขยะมาก  

 การออกกฎหมายให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่
ต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง ปัจจุบัน
ด่าเนินการถึงขั้นตอนใด สาระส่าคัญของ
ร่างฯเป็นอย่างไร มีการรับฟังความคิดเห็น
ด้วยหรือไม่ เพราะตามแผนต้องเสร็จแล้ว  

๓. ส่งเสริมให้เอกชนที่มีประสบการณ์และความ
พร้อมด้านการเงิน มาลงทุนในโครงการจัดการ
ขยะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจาก
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ  

 คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูล และ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ที่มีอ่านาจการ
พิจารณาโครงการ นั้น มีองค์ประกอบ
อย่างไร ระยะเวลา ขั้นตอนการพิจารณา 
ได้ก่าหนดไว้อย่างไร สอดคล้องกับ พรบ.
อ่านวยความสะดวกหรือไม่ 

๔. เสนอทางเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะและกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการในการด่าเนินงาน 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕  มีโรงไฟฟ้าจากเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพใน
การผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายจากเชื้อเพลิงขยะ  
 

 คู่มือการจัดการขยะและการบริหารขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในชุมช ปัจจุบันคืบหน้า
ถึงไหน ใครรับผิดชอบ และใช้บังคับเมื่อไร 

๕. สร้างความเข้าใจและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและตรวจสอบผลการด่าเนินการ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการขยะและประโยชน์จากการ

มาตรฐาน มาตรการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ ยังขาดส่วนใด และคาดว่า
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น่าขยะมาใช้ผลิตไฟฟ้า  เสร็จครบถ้วนเมื่อใด ใครรับผิดชอบ 
๖. ลดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าลงทุน
ในโครงการพลังงานขยะ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถคัดเลือกและลงนามสัญญาก่าจัดขยะกับ
ภาคเอกชนภายใน ๑ ปี 

1. แนวทาง รูปแบบการส่งเสริมเอกชนที่มี
ประสบการณ์และเงินมาร่วมลงทุนท่า
โครงการนั้นฯรูปแบบและวิธีการเป็น
อย่างไร 

2. การลดขั้นตอนการคัดเลือกฯมีแนวทาง
วิธีการอย่างไร ในเมื่อหากดูตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว ยังมีหลายเรื่องท่ี
ยังมิได้ถูกก่าหนดตามประกาศ และ
นอกจากนั้น ยังมีลักษณะการรวมศูนย์
อ่านาจไว้ที่รัฐมนตรีหรือส่วนกลาง
มหาดไทย ยังไม่กระจายลงท้องถิ่น ขอ
ทราบเหตุผล และแนวคิด 

3. ปัจจุบันได้มีการก่าหนดเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เป็น
มาตรฐานกลางแล้วหรือไม่อย่างไร  
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑. ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมกิจการ
โซลาร์รูฟเสรี 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มีการซื้อขายไฟฟ้าท่ีผลิตจากโซลาร์รูฟ ได้อย่างเสรี
และเกิดการว่าจ้างงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ 



กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 47/2562 (ครั้งที่ 609) วันที่ 
24 ก.ค. 62 มีมต ิควรมีการก่าหนดนโยบายให้ชัดเจนก่อน 
จึงจะดาเนินการออกระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการดา
เนินการดังกล่าวได้ 

เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟ กฟภ. ดาเนินการ PEA 
Solar Hero Application พัฒนา Applicationตอบ
โจทย์ลูกค้าที่สนใจตั้งโซลาร์รูฟ (สิ้นสุด ก.ย.62) พพ.ได้ดา
เนินโครงการ Solar to social โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 การส่งเสริมการติดตั้ง
โซลาร์รูฟอย่างเสรี รวมถึงเทคโนโลยีและกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
มากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้การดาเนินกิจกรรมหลัก
ภายใต้โครงการแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

•เห็นควรทบทวนหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอของ
สานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้เป็นไปตามอ่านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ชัดเจน  

•เห็นควรทบทวนตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง 
เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานสามารถดาเนินการได้โดย ไม่มี
ข้อจากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 

 การออกระเบยีบ วิธีการ ว่าด้วยการซื้อ
ขายไฟฟ้าระหว่างเอกชน กับเอกชน 
หรือกับหน่วยงานรัฐ แล้วหรือไม่ 
อย่างไร และครอบคลุมหน่วยงานรัฐ
มากน้อยแค่ไหน 

๒. ออกข้อก่าหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การใช้
บริการ และการปฏิบัติการ ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ลดค่าใข้จ่าย ขั้นตอนและเวลา ในการขอเชื่อมต่อกับ
การไฟฟ้ามีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน  
เอกชน-ราชการ  และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี 

 การออกข้อก่าหนดการเช่ือมต่อที่
กฎหมายก่าหนดให้ออกไว้ตั้งแตม่ี พรบ.
การประกอบกิจการพลังงาน ปี ๒๕๕๐ 
นั้นปัจจุบันเป็นอย่างไร สามารถใช้
เมื่อไร มีการรับฟังความคิดเห็นหรอืไม่ 
โดยวิธีใด เพราะเป็นเรื่องส่าคญั 

๓. ออกระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมให้มีการเก็บ
สะสมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟและน่า
กลับมาใช้ใหม่ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เริ่มมีการใช้แบตเตอรีเก็บสะสมไฟฟ้าที่ผลิตจาก
โซลาร์รูฟกันอย่างแพร่หลาย 

 สาระส่าคญัของระเบยีบว่าด้วยการ
ส่งเสริมให้มีการเก็บสะสมพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลติจากโซลาร์รูฟและน่า
กลับมาใช้ใหม่ เป็นอย่างไร 

๔.แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องพลังงาน
ควบคุม โดยให้โซล่าร์รูฟท่ีมีขนาดไม่เกิน 
๑,๐๐๐ kWp ไม่เป็นพลังงานควบคุม 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โซลาร์รูฟท่ีมีขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ kWp ไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
 

 โซลาร์เสรีฯหากติดตั้งจ่านวนมาก จะมี
ผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้น มี
แนวทางวิธีการแก้ไขอย่างไร เพื่อมิให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อยทีไ่มส่ามารถ
ติดตั้งฯไดร้ับผลกระทบจากค่าไฟที่
สูงขึ้น 

๕.แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเชื่อมต่อโซลาร์รูฟกับ
ระบบของฝ่ายจ่าหน่าย 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มีการซื้อขายไฟฟ้าท่ีผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่าง 
เอกชน-เอกชน  เอกชน-ราชการ  และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างเสรี 

 ข้อเสนอของส่านักนายก และ
กระทรวงการคลัง ในช่องรายงานความ
คืบหน้าคืออะไร พร้อม เหตุผลประกอบ  

๖. เชิญชวนให้ติดตั้งโซลาร์รูฟ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส่านึกในการมีส่วนร่วมใน
การผลิตพลังงานทดแทน โดยมีการติดตั้งโซลาร์รูฟได้อย่างเสรี  

 การลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ท่า
อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.
อ่านวยความสะดวกฯ 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ต่อ) 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๗. ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัด
จ้างให้หน่วยงานราชการสามารถติดตั้ง Solar 
Rooftop ได้ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

  สาระส่าคญัของระเบยีบจัดซื้อจดัจ้างฯ
เป็นอย่างไร คาดว่าสามารุน่ามาบงัคับ
ใช้ได้เมื่อไร 

๘..จัดตั้งหน่วยงาน One Stop Service ที่
สามารถออกใบอนุญาตการผลิตไฟฟ้าจาก
โซลาร์รูฟได้ 

ปี ๒๕๖๑  
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 หน่วยงานใด รับผดิชอบ เพราะเหตุใด 
และมีแนวทางขั้นตอนวิธีการอยา่งไร ใน
การท่าหน้าท่ีหน่วยงาน One Stop 
Service 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๒ ปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑.การปรับข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (ความต้องการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง (BAU)) 

ปี ๒๕๖๑ รัฐบาลมีแผนการใช้เชื้อเพลิงภาคขนส่งที่
เหมาะสมกับประเทศ และเป็นทิศทางการพัฒนาของ
ภาคเกษตรอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมยาน
ยนตร์ของประเทศ 
 



พพ. ได้ปรับปรุงแผน AEDP 2018 ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพตามท่ี
ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย กบง. มีมติเห็นชอบร่างแผน 
AEDP 2018 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 และได้เสนอให้ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาเมื่อ
วันที่ 16 มี.ค. 63 และ กพช. มีมติเห็นชอบร่างแผน AEDP2018 
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการทบทวนตาม
ข้อเสนอของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 เพ่ือนาเสนอ กพช. และ ครม. 
ต่อไป 
ธพ. ได้ปรับปรุงแผน Oil Plan 2018 และได้นาเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน Oil Plan2018 และนาเสนอ
ต่อ กบง. และ กพช. เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

1. ตามแผนฯทุกแผนต้องแล้วเสร็จภายในปี 
๒๕๖๒  แตเ่หตุใดจึงล่าช้า และคาดว่าจะ
แล้วเสร็จเมื่อใด 

2. โครงสร้างราคาเชื้อเพลิง การก่ากบัดูแล ท่ี
จะให้เป็นอ่านาจของ กกพเพื่อแยกงาน
นโยบายและงานก่ากับออกจากกนั .โดย
การปรับแก้ พรบ.การประกอบกิจการ
พลังงาน ยังอยู่ในแผนฯหรือไม่อยา่งไร 

 
  

๒. ปรับแผน AEDP และ Oil Plan โดย
ก่าหนดโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง
ตามหลักแนวคิดคณะกรรมการปฏิรูป 

ปี ๒๕๖๒ แผน AEDP และ Oil Plan ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และโครงสร้างการใช้พลังงานภาค
ขนส่งตามหลักแนวคิดคณะกรรมการปฏิรูป  
 

 ข้อเสนอของ สภาพัฒน์ คืออะไร เพราะ
เหตุผลใด 

๓.ก่าหนดแนวทางการด่าเนินการและ
มาตรการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีการก่าหนดแนวทางด่าเนินการและ
มาตรการลดผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง  
 

1. ตามแผนมาตรการลดผลกระทบกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ปัจจุบันในด้านราคาที่สูงข้ึน มี
แนวทาง วิธีการด่าเนินการอย่างไร ในเมื่อ
ปัจจุบันมีการปรับปรุงโครงสร้างราคา 
น้่ามัน ก๊าซ จนเป็นเหตุให้มีราคาสงูขึ้น ตย.
เช่น NGV มีการปรับโครงสร้างราคาใหม ่

2. มีแนวคิด วิธีการอย่างไร ที่จะให้การใช้
เชื้อเพลิงภาคขนส่งไม่กระทบกับ
ผู้ประกอบการNGVรายเดิม และแนวทาง
การสนับสนุน การใช้ B๑๐ B ๒๐ เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

กลไกคณะท่างานร่วม 
๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดตั้ง
คณะท่างานร่วมกัน 

ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย ไม่ก่าหนด 
 



 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้่า

ส่าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นด่าเนินการ
อย่างไรบ้างแล้ว และมีแนวคิดน่ามา
ก่าหนดเป็นเงื่อนไขในการผลิตไฟฟ้า 
หรือไม่ อย่างไร  

๒. ให้คณะท่างานร่วมฯก่าหนดตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ ติดตามผลการด่าเนินงานและจัดท่า
รายงานเสนอ กพช. 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 คณะท่างานฯต่างๆ มีหน่วยงาน
ภาคเอกชนร่วมด้วย หรือไม่ อย่างไร  
เพราะเหตุใด  

๓. ให้คณะท่างานร่วมฯ เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขยายเวลาการขอใช้สิทธิ
ออกไปอีก ๕ ปี ตามประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” 

ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม (ต่อ) 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม 
๑. โครงการการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่าง กรอ. และ พพ. กลไกการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)  

ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

ปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนบูรณาการ 
พพ. กรอ. มีโครงการด่าเนินการ
แล้วเสร็จทั้งสิ้น 7 โครงการ มีผล
ประหยัดเกิดขึ้นทั้งสิ้น 37.11 
ktoe/ป ี
 
ปี ๒๕๖๒ มีโครงการภายใจ้การ
ด่าเนินงานร่วมกันที่ก่าลัง
ด่าเนินการอยู่ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ 
เป้าหมายผลประหยัด ๕.๒ ktoe/ปี 

 ปัจจุบันมีความคบืหน้าในการจดัทา่มาตรฐานฯ
ต่างๆ อย่างไร ท้ังเป้าหมาย และตวัช้ีวัด 

 - การพัฒนาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

 - การขับเคลื่อนตามแนวทาง เพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว 

ปี ๒๕๖๑ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

๒. โครงการน่าร่องการขยายผลการเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อน้่าโดยวิศวกรด้านหม้อน้่าหรือวิศว
พลังงาน 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

๓. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใข้ของเหลวเป็นสื่อน่าความร้อนใน
ภาคอุตสาหกรรม  

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

๔. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน่าความร้อนใน
ภาคอุตสาหกรรม 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

๕. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้่าส่าหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boileer 
Efficiency for SME)  

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

๖. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕  

๗. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท่ามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม (Factory Code : FEC) การศึกษา FEC ในแต่ละอุตสาหกรรมการเตรียมความ
พร้อมและน่าร่องใช้ FEC ก่อนประกาศใช้ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 

 

๘. โครงการด้านพลังงานอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตาม
กรอบความร่วมมือของ พพ. และ กรอ. 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑. บังคับใช้กฎหมายอาคารก่อสร้างใหม่ 

ภายในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
บังคับใช้ BEC 



ร่างกฎกระทรวงข้อบัญญตัิเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (BEC) ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการกฤษฎกีาแล้ว  
เสนอคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่8 ก.ค.63 ครม. 
เห็นชอบรา่งกฎกระทรวงฯ  
ท่ี คกก.กฤษฎีกา ตรวจพิจารณา ให้ด่าเนินการ
ต่อไปได ้
ผลักดนัร่างกฎกระทรวงฯ ให้ประกาศในราช
กิจานุเบกษาเพ่ือใหม้ีผลบงัคับใช ้ให้ทันตาม
กรอบระยะเวลาทีก่่าหนดตอ่ไป 
 
 

 

   ๑.๑ ก่ากับดูแล บังคับใช้กฎหมายให้อาคารก่อสร้างใหม่  

   ๑.๒ ร่วมกับสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกเพ่ือเพ่ิม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

   ๑.๓ ตรวจสอบแบบ รับรอง ติดตามผลและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านศูนย์ประสานงาน 

 

   ๑.๔ พัฒนาผู้ตรวจแบบเอกชน โดยจัดท่ามาตรฐาน 
อบรม และขึ้นทะเบียน 

 

   ๑.๕ พัฒนายกระดับ BEC ให้ดีขึ้นทุก ๕ ปี  

๒. ส่งเสริมอาคารก่อสร้างใหม่  ภายในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
อาคารที่ออกแบบตาม BEC มีการก่อสร้างเร็วขึ้น 

 

   ๒.๑ ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  

   ๒.๒ สนับสนุนสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานด้วยเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่า 

 

   ๒.๓ ประชาสัมพันธ ์  
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๕ ใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑. จัดท่าระเบียบ ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีแนวทาง ESCO ภาครัฐ  

•แต่งตั้งคณะทางานเพื่อการมีส่วนรว่มของประชาชนและ
หนว่ยงานของรัฐด้านการส่งเสริมการใช้บริษัทจัดการพลงังานให้
สอดคล้องกับแผนการปฏิรปูประเทศด้านพลังงาน 
•จัดทาระเบียบการใช้มาตรการ ESCO หน่วยงานภาครฐั 
•จัดทาร่างสญัญาพลังงาน (Energy Performance Contract –
EPC) และเอกสารประกอบสัญญา 
•ประสานงานกับสานักงบประมาณ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ ์
เงื่อนไข การตั้งงบประมาณ 
•ประสานงานกับกรมบญัชกีลาง เพื่อพิจารณารปูแบบการจดัซื้อ
จัดจ้าง ตามร่างร่างสัญญาพลังงาน EPC 
•เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบในหลักการของ EESCO สาหรับ
หนว่ยงานภาครฐั ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องทั้งการแก้ระเบียบ และนาไป
หารือกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป  
 

 คณะท่างานฯประกอบด้วยหน่วยงานใด 
และมีภาคเอกชนหรือไม่ เพราะเหตุใด  

๒. น่าร่อง/ ด่าเนินการ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕  
ทดสอบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เริ่มใช้ปี ๒๕๖๕ 

 สัญญามาตรฐานการจ้างบริษัทจัด
การพลังงาน ปัจจุบันด่าเนินการถึงไหน
แล้ว สาระส่าคัญของสัญญา เป็นอย่างไร  

๓. ฝึกอบรม ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ สร้างความรู้ความเข้าใจ  กิจการ โครงการน่าร่อง ด่าเนินการแล้ว
หรือไม่อย่างไร  หากด่าเนินการแล้วได้
ด่าเนินการที่ไหน ผลเป็นอย่างไร  

๔.ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เผยแพร่ เชิญชวน   กรอบ สาระส่าคัญของการแก้ไข ปรับปรุง
ระเบียบนั้น มีอะไรบ้าง พร้อมชื่อระเบียบ 
ประกาศท่ีต้องมีการปรับปรุง (หากมี) 
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑.จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ศึกษา
ก่าหนดทิศทางการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
และจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าที่ชัดเจน 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเมื่อ ๗ 
ก.พ. ๖๓ 
- ใช้เป้าหมายทีก่่าหนดอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๗๙ (EEP2015) ซึ่งกิจกรรมปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการ
จัดหาพลังงานเพ่ือรองรับการจัดท่าแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาคเอกชน  ก่าหนดต้องด่าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 
 

 

๒. รัฐบาลประกาศเป้าหมายการพัฒนา
และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะสั้น ปาน
กลาง ยาว  

ปี ๒๕๖๒  
ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน 

 

๓. ปรับปรุงแผนด้านพลังงานและการ
จัดหาพลังงานเพ่ือรองรับ 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
ประเทศไทยมีการจัดหาและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงานรองรับอย่างเหมาะสม 

 

๔. จัดท่าแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ภาคเอกชน 

ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
ผู้ประกอบการสามารถก่าหนดแผนลงทุนและ
ด่าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๕. ด่าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕   
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ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน 
กิจกรรม เป้าหมาย ความคืบหน้า ประเด็นซักถามจากอนุกรรมาธิการฯ 

๑. จัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษา
โอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานและ
จัดท่าแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบกัก
เก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงานและการน่าระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 
 

- มีค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือศึกษาโอกาสและความ
เป็นไปได้ในการน่า ESS มาใช้ ตามมติ กพช. เมื่อ
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ 
- ส่านักงาน กกพ. จัดให้มีโครงการบริหารจัด
การพลังงานไฟฟ้า กักเก็บใน Energy Storage และ
จ่ายประจุไฟฟ้าเพ่ือใช้งานในช่วงเวลาอ่ืนที่ต้องการ 
 

1. ความคืบหน้าการด่าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ ได้ด่าเนินการถึงขัน้ตอนใด 
มีอ่านาจหน้าทีร่ับผิดชอบอย่างไรบ้าง และ
มีแผนการด่าเนินการ (Action Plan) ใน
การปฏบิัติอย่างไร  

2. ในเบื้องต้น มีการวิเคราะห์แล้วหรือไม่ว่า
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือออก
กฎระเบียบใหม่ จ่านวนมากน้อยอย่างไร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูปที่๑๗  

๒. ปรับปรุงการวางแผนด้านพลังงาน ได้แก่ PDP, 
EEP ให้มีการนาระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่มาใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ 

ปี ๒๕๖๒ 
มีการน่าระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ในระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของประเทศ 
 

 โครงการฯ ที ่กกพ. ด่าเนินการนั้น อยู่ที่ใด 
ผลด่าเนินการเป็นอย่างไร 

 ในขณะที ่ครม. ระหว่างการพิจารณาแผน 
PDP ฉบับปรบัปรุงครั้งที ่๑ (ยังไม่ได้รับ
ความเหน็ชอบ) ซ่ึงแผน EEP จะต้องมีการ
ปรบัปรุงให้สอดคล้องกับ PDP ด้วย 
คณะกรรมการส่งเสรมิเทคโนโลยีฯ ได้มีการ
ด่าเนินการ/เตรยีมความพรอ้มในการศึกษา
เกีย่วกับ ESS หรือไม่ อย่างไร  

 
๓. ด่าเนินการแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ 

ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
เป้าหมาย ไม่ได้ก่าหนด 
 

นอกจากระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอรี่แล้ว ภาครฐัมีการศึกษาระบบกักเก็บ
พลังงานประเภทอ่ืน ๆ ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 
 
 
 


